



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ญี่ปุ่น

- ผลการเลือกตั้งญี่ปุ่นและแนวทางการดำเนินนโยบาย

๑. ญี่ปุ่น : ผลการเลือกตั้งญี่ปุ่นและแนวทางการดำเนินนโยบาย (วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐)

จากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party - LDP) ของนายชินโสะ อาเบะ ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น โดยได้รับที่นั่งในสภา ๒๘๔ ที่นั่ง ทำให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมด้วยคะแนนเสียงมากกว่า ๒ ใน ๓ ของสภาผู้แทนราษฎรจากที่นั่งในสภาทั้งหมด ๔๖๕ ที่นั่ง โดยมีพรรค Komeito ที่มี ๒๙ ที่นั่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งนายชินโสะ อาเบะ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเป็นสมัยที่ ๓ นับเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด นับตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒

นายชินโสะ อาเบะ กล่าวว่าพรรคได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากประชาชนชาวญี่ปุ่น โดยได้รับคะแนนเสียงมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ มีความคาดหวังให้นายอาเบะใช้อำนาจในการพัฒนายุทธศาสตร์ทางการทหารและการรักษาความสงบ โดยนายอาเบะได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่าเรื่องที่ตนจะดำเนินการในทันทีคือการดำเนินมาตรการกับเกาหลีเหนือ โดยจะดำเนินการทางการทูตที่แข็งแกร่งขึ้น

อย่างไรก็ดี เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดีแก่นายชินโสะ อาเบะ โดยในการสนทนาผู้นำทั้งสองได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเพิ่มความกดดันต่อเกาหลีเหนือ

ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง นายชินโสะ อาเบะ ตั้งเป้าหมายดำเนินการใน ๒ เรื่องหลักๆ ได้แก่ การดำเนินการกับเกาหลีเหนือ และการปรับตัวทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับอายุและจำนวนประชากรที่ลดลง โดยเรื่องที่น่าจับตามองภายหลังการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอีกครั้งของนายอาเบะ มีดังนี้

๑. มาตรการต่อเกาหลีเหนือ

เมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน ๒๕๖๐ เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธข้ามน่านฟ้าญี่ปุ่นไปตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางตอนเหนือของญี่ปุ่นถึง ๒ ครั้ง เห็นได้ว่าเกาหลีเหนือตั้งตัวเป็นศัตรูกับญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี เมื่อต้นปี ๒๕๖๐ นายอาเบะได้กำหนดเส้นตายว่าภายในปี ๒๕๖๓ จะมีการผลักดันให้แก่ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในมาตรา ๙ ซึ่งห้ามไม่ให้ญี่ปุ่นมีกองทัพเป็นของตนเอง การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวจะทำให้ญี่ปุ่นมีกองทัพเพื่อป้องกันตนเองได้

ทั้งนี้ นายอาเบะให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความกดดันทางการทูตต่อ นายคิม จอง อึน ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ เพื่อต่อต้านการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ และนายอาเบะยังได้สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับสหรัฐอเมริกา ผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีแผนจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนความสัมพันธ์กับจีนยังมีไม่มากนักแต่นายอาเบะคาดว่าจะได้พบปะหารือกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน ที่ประเทศเวียดนามในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. นโยบายด้านภาษี

นายชินโสะ อาเบะ กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการสำรวจประชานิยมต่อนโยบายของตนในแผนการจะปรับขึ้นภาษีภายในปี ๒๕๖๒ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของระดับครัวเรือน แต่จากผลการสำรวจความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์ Yomiuri เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ พบว่าร้อยละ ๓๗ ของประชาชนที่ทำการสำรวจมีความเห็นว่าไม่ควรมีการขึ้นภาษี นอกเหนือจากนี้ ประชาชนอยากทราบว่าจะมีการนำเงินภาษีไปใช้

อย่างไรบ้าง บางส่วนต้องการให้รัฐบาลญี่ปุ่นชำระหนี้ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งมีมูลค่าประมาณร้อยละ ๒๒๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

๓. ความก้าวหน้าของนโยบายเศรษฐกิจอาเบะโนมิกส์ (Abenomics)

ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา นายอาเบะ ได้ให้คำมั่นแก่ประชาชนว่าจะเร่งดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจอาเบะโนมิกส์ (Abenomics) เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืด สำหรับนโยบาย “อาเบะโนมิกส์” นั้นได้นำมาใช้เมื่อปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วยนโยบายใน ๓ เรื่องคือ ๑) นโยบายด้านการเงิน โดยการส่งเสริมให้ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ๒) นโยบายกระตุ้นการคลัง โดยการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลเพื่อช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ๓) การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การปฏิรูปภาคส่วนหลัก อาทิ เกษตรกรรม สาธารณสุข และพลังงาน

๔. นโยบายด้านแรงงาน

นายอาเบะได้ให้คำมั่นเรื่องการปฏิรูประบบแรงงาน โดยนโยบายนี้ได้มาจากการรวบรวมหลายข้อเสนอเข้าด้วยกัน รวมถึงข้อเสนอนี้ที่ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องการเพิ่มผลผลิต โดยการออกกฎหมายให้บริษัทต่างๆ มีระเบียบควบคุมเรื่องการทำงานล่วงเวลา และให้มีข้อกำหนดสำหรับพนักงานบริษัทให้ได้รับค่าตอบแทนสูงตามคุณภาพของผลงาน มากกว่าคำนวณจากชั่วโมงการทำงาน โดยจากผลการสำรวจความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์ Nikkei มีประชาชนเห็นด้วยร้อยละ ๔๓

ทั้งนี้ สิ่งที่รัฐบาลของนายชินโสะ อาเบะ จะต้องดำเนินการเป็นอันดับต้นๆ คือการเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปูทางให้ญี่ปุ่นมีกองกำลังทหารที่เข้มแข็งขึ้น

ที่มา : www.asia.nikkei.com (๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
www.edition.cnn.com (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐)
www.bloomberg.com (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)
ประมวลข่าวต่างประเทศ ฉบับที่ ๓ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

นางสาวกัลยา ดวงทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐